

Số: 39/BC-TA

Yên Thế, ngày 02 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO

của Tòa án nhân huyện Yên Thế về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018

(Trình tại Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Chương trình kỳ họp thứ chín của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI;

Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Thế báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Thế như sau (số liệu từ 01/12/2017 đến 31/5/2018).

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN:

Sáu tháng đầu năm 2018, Tòa án nhân dân huyện Yên Thế đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình an ninh chính trị nói chung cũng như tình hình tội phạm trên địa bàn huyện nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Quá trình xét xử sáu tháng đầu năm cho thấy tình hình tội phạm đã được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng tinh vi và nghiêm trọng hơn... Các tranh chấp dân sự và hôn nhân gia đình gia tăng, tính chất tranh chấp ngày càng gay gắt và phức tạp, đặc biệt là các tranh chấp liên quan đến đất lâm nghiệp...

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao Tòa án thường xuyên quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về công tác tư pháp, đáp ứng các chỉ tiêu, yêu cầu được đề ra; tổ chức triển khai thực hiện các đạo luật mới được Quốc hội thông qua có liên quan đến công tác của Tòa án; tăng cường công tác xây dựng Đảng, làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, ngay từ đầu năm lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch công tác năm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để tổ chức thực hiện, tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; tổ chức các

phiên tòa rút kinh nghiệm để các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm xét xử. Với việc triển khai thực hiện các giải pháp nêu trên cùng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức nên 06 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm đã được Tòa án tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

1. Về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án

Sáu tháng đầu năm, Tòa án huyện Yên Thế thụ lý 283 vụ án (So với cùng kỳ năm 2017 tăng 42 vụ). Đã giải quyết 195 vụ, đạt tỷ lệ 68,90%. Còn lại 88 vụ. Trong các vụ án đã xét xử kháng cáo 8 vụ; đã có kết quả xét xử phúc thẩm 8 vụ (trong đó có 05 vụ án xét xử năm 2017 có kết quả xét xử năm 2018). Về chất lượng giải quyết án: y án 03 vụ, Số vụ án hủy do nguyên nhân chủ quan là 1,5 vụ bằng 0,76% tổng số án đã giải quyết. Số vụ án sửa do nguyên nhân chủ quan là 01 vụ bằng 0,51% tổng số án đã giải quyết, Số vụ án sửa khách quan là 02 vụ bằng 1,02% tổng số án đã giải quyết, chưa có kết quả xét xử 05 vụ.

1.1. Về công tác giải quyết án hình sự:

Tòa án thụ lý 16 vụ/29 bị cáo (Giảm 05 vụ/16 bị cáo so với cùng kỳ năm trước); đã giải quyết 13 vụ/ 26 bị cáo, đạt tỷ lệ 81,25%. Còn tồn lại 03 vụ/ 03 bị cáo. Trong đó xét xử 13 vụ/ 26 bị cáo, đình chỉ xét xử 0 vụ/ 0 bị cáo, tạm đình chỉ 0 vụ/ 0 bị cáo.

Kết quả xét xử: Phạt tù giam 22 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 04 bị cáo.

Án tham nhũng: Sáu tháng đầu năm 2018 Tòa án không thụ lý xét xử vụ án nào.

Qua công tác xét xử cho thấy, tình hình tội phạm nói chung tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp, trong đó chiếm tỷ lệ cao vẫn là các nhóm tội liên quan tới xâm phạm tính mạng, sức khỏe; các tội phạm về ma túy... Nhìn chung, việc giải quyết xét xử các vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng, công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật tố tụng. Quá trình giải quyết án đã phối hợp với các cơ quan tư pháp xác định, giải quyết 03 vụ án trọng điểm;

1.2. Về công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, việc dân sự:

Tòa án thụ lý 260 vụ việc, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 48 vụ việc, đã giải quyết 176 vụ, việc, đạt tỷ lệ 67,69%. Còn lại 84 vụ, việc hiện đang giải quyết.

Kết quả các vụ, việc đã giải quyết: xét xử, mở phiên họp 27 vụ việc; công nhận sự thỏa thuận 99 vụ; đình chỉ 39 vụ, tạm đình chỉ 11 vụ.

Trong công tác giải quyết các loại án Dân sự, Hôn nhân gia đình, việc dân sự Tòa án không để vụ việc nào quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật, làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án, thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải (Số vụ hòa giải thành 138 vụ/176 vụ, việc giải quyết, chiếm tỷ lệ 78,40%).

1.3. Về công tác giải quyết án hành chính, kinh tế, lao động:

Tòa án thụ lý 03 vụ việc, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 01 vụ, đã giải quyết 02 vụ, còn lại 01 vụ, đạt tỷ lệ 66,66%.

Trong quá trình giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, Tòa án thực hiện tốt công tác đối thoại, hòa giải; quan tâm làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết nhằm đảm bảo giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật. Hạn chế việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Tuy nhiên, đây là các tranh chấp phức tạp, do nhiều loại văn bản pháp luật điều chỉnh, pháp luật tố tụng mới cũng có một số thay đổi, quá trình thực hiện có những vướng mắc nhất định.

1.4. Về việc ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa:

Tòa án đã thụ lý, giải quyết 03 hồ sơ do Cơ quan công an và Phòng lao động thương binh và xã hội chuyển sang đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, so với cùng kỳ năm trước giảm 02 việc. Kết quả giải quyết: đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 01 trường hợp; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 03 trường hợp. đạt tỷ lệ 100%

2. Công tác Thi hành án hình sự:

Trong 6 tháng, tổng số bị án phải ra quyết định thi hành án của Tòa án: 86 bị án. Đã ra quyết định thi hành án 86 bị án; đã thi hành 82 bị án, còn lại 04 bị án chưa thi hành (trong đó: Hoãn thi hành án 03 bị án ; 01 bị án trốn thi hành án đã truy nã).

3. Công tác xét miễn giảm thi hành án dân sự

Toà án huyện thụ lý 03 việc xét miễn, giảm thi hành án dân sự, đã ra quyết định miễn, giảm thi hành án dân sự 03 việc, đạt tỷ lệ 100%. Các Quyết định đã ban hành không có trường hợp nào có kháng cáo, kháng nghị.

4. Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Sáu tháng đầu năm 2018 TAND huyện Yên Thế nhận được 02 đơn khiếu nại, đã giải quyết xong 01 đơn (đương sự rút đơn), còn lại 01 đơn đang trong quá trình giải quyết. Các đơn khiếu nại chủ yếu là khiếu nại về thủ tục tố tụng.

Xác định công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một công tác đặc biệt quan trọng nên đơn vị luôn chú trọng, giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, không để tình trạng tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

5. Công tác xây dựng ngành

Về công tác lãnh đạo: Ngay từ đầu năm Tòa án đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018, đề ra các biện pháp triển khai thực hiện. Ban hành các quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị và các quy chế phối hợp liên ngành. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Thực hiện chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang về cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành ở các đơn vị, Tòa án huyện đã thực hiện việc phân công, phân cấp hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng cá nhân trong đơn vị, bảo đảm cho Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và tuân theo pháp luật trong giải quyết, xét xử các loại vụ án. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án; tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án.

Về công tác cán bộ: Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sử dụng cán bộ công chức theo quy định, kết hợp việc bố trí vị trí công việc hợp lý với việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chú trọng đảm bảo quyền lợi và các chế độ để cán bộ trong đơn vị an tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tham gia tích cực các đợt tập huấn trực tuyến về việc triển khai thực hiện Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự. Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng Hành chính và kỹ năng viết bản án do Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức.

6. Công tác Hội thẩm nhân dân.

Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có 18 ông bà trong đó 07 ông bà là cán bộ hưu trí và 11 ông bà là cán bộ đương chức.

Qua hoạt động của Hội thẩm nhân dân cho thấy, các Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử về cơ bản có ý thức trách nhiệm cao, tích cực nghiên cứu hồ sơ, tham gia đầy đủ các phiên toà, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử của Tòa án huyện. Nhằm thực hiện tốt nguyên tắc xét xử “*Hội thẩm nhân dân và Thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật*”, Tòa án huyện luôn quan tâm tới công tác tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho HTND. Đầu năm 2018 Tòa án huyện đã bố trí phương tiện, điều kiện và cán bộ lãnh đạo đưa đón đoàn HTND đi tập huấn tại thành phố Bắc Giang do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó đơn vị chú trọng việc trang bị các văn bản pháp luật, chuẩn bị tài liệu tập huấn để công tác tập huấn nghiệp vụ đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, một số Hội thẩm nhân dân vì lý do công tác không tham gia xét xử cũng như tập huấn đầy đủ. Đây là khó khăn lớn ảnh hưởng tới kết quả công tác xét xử của Tòa án huyện.

7. Về một số mặt công tác khác.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp được chú trọng, tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận và xử lý công việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án thông qua việc tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, duy trì hoạt động của hệ thống truyền hình trực tuyến từ Tòa án nhân dân tối cao tới tất cả các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, phục vụ việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, các chương trình đào tạo, tập huấn và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ; hệ thống camera giám sát phiên tòa được kết nối với phòng làm việc của Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án TAND...nhằm từng bước đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức khi giải quyết công việc tại Tòa án.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác văn phòng, công tác tài chính, quản lý và chi ngân sách; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể, công tác Thi đua khen thưởng trong Tòa án.

Tóm lại, trong 06 tháng đầu năm, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề nhưng hoạt động của Tòa án nhân dân tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, về cơ bản Tòa án đã hoàn thành các yêu cầu, chỉ tiêu cơ bản mà các Nghị quyết của cấp trên đề ra liên quan tới công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; công tác thi hành án hình sự; công tác tổ chức, cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp được thực hiện có hiệu quả.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, THIẾU SÓT, NGUYÊN NHÂN

1. Một số hạn chế, thiếu sót

Tỷ lệ giải quyết các loại án nói chung còn chưa cao (68,90%), tập trung chủ yếu là loại án tranh chấp dân sự liên quan đến đất đai. Còn có bản án bị cấp phúc thẩm hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán (tỷ lệ án hủy 1,5 vụ bằng 0,76%, tỷ lệ án sửa 01 vụ bằng 0,51%).

Trong sáu tháng đầu năm Tòa án nhận được 03 kiến nghị của Viện kiểm sát về việc khắc phục thiếu sót trong công tác giải quyết án hình sự, dân sự và thi hành án hình sự.

2. Nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót:

Số lượng các loại vụ án phải thụ lý, giải quyết có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, trong khi đó, những điều kiện đảm bảo cho hoạt động như: đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, kinh phí không được bổ sung kịp thời. Cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện làm việc tuy có được đầu tư, xây dựng nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Một số văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật chưa đồng bộ, chưa rõ ràng, còn bất cập nhưng chưa có hướng dẫn kịp thời. Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan có lúc, có việc chưa được nhịp nhàng và chặt chẽ.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Tòa án trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ trong giải quyết các vụ án dân sự, đặc biệt là các vụ án liên quan đến đất đai.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh, Huyện uỷ, HĐND huyện về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp.

2. Đẩy mạnh công tác giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu thi đua đề ra. Đảm bảo 100% các vụ, việc phải được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Chú trọng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, giao chỉ tiêu trong năm 2018 mỗi Thẩm phán TAND chủ tọa xét xử ít nhất từ 01 đến 02 phiên tòa rút kinh nghiệm. Không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác hòa giải cũng như việc tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Hạn chế đến mức thấp nhất việc án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt việc công khai các bản án và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của các Thẩm phán và công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tư pháp; việc áp dụng các phần mềm nội bộ và hệ thống truyền hình trực tuyến trong Tòa án.

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

6. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và chủ động xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW4 (Khóa XII) “Tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tòa án nhân dân huyện rất mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp và sự giám sát chặt chẽ của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để Tòa án hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Thế trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;
 - Thường trực HĐND huyện;
 - Ban pháp chế HĐND huyện;
 - Các Đại biểu HĐND huyện;
 - Các Đ/c lãnh đạo TAND huyện;
 - Lưu CVP, VT.
- } để b/c



Nguyễn Ngọc Chung

TAND TỈNH BẮC GIANG
TAND HUYỆN YÊN THẾ

Phụ lục thống kê
Kết quả công tác xét xử các loại án
của TAND Huyện 6 tháng đầu năm 2018

ST T	Loại án	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2018	Tỷ lệ so sánh	Tỷ lệ gq (%vụ)
	Tổng thụ lý các loại án	241	283	+ 17,42%	
	Tổng giải quyết	156	195	+ 25%	68,90%
I	Hình sự				
	Tổng thụ lý (<i>vụ/bị cáo</i>)	21/45	16/29	- 23,80% - 35,55%	
	Tổng giải quyết (<i>vụ/bị cáo</i>)	17/41	13/26	- 23,55% - 36,58%	81,25%
II	Dân sự + HNGĐ + VDS				
	Tổng thụ lý	212	260	+ 22,64%	
	Tổng giải quyết	133	176	+ 32,33%	67,69%
III	KDTM + LĐ + HC				
	Thụ lý	2	3	+ 50%	
	Giải quyết	1	2	+ 100%	66,66%
IV	Việc xử lý hành chính				
	Thụ lý	6	4	- 33,33%	
	Giải quyết	5	4	- 20%	100%
V	Xét miễn giảm THADS				
	Thụ lý	10	3	- 70%	
	Giải quyết	10	3	- 70%	100%
VI	Thi hành án hình sự				
	Thụ lý (<i>bị án</i>)	46	86	+ 86,957%	
	Giải quyết (<i>bị án</i>)	46	86	+ 86,957%	100%